

34 sản phẩm, dịch vụ nhận Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam năm 2018

Các tác giả của 16 “Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu” và 18 “Ứng dụng công nghệ số xuất sắc” đã vinh dự được nhận Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2018. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã tham dự buổi lễ và trao giải cho các tác giả.

Ngày 19/11/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tôn vinh và trao tặng Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2018. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2018 là năm đầu tiên Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam được tổ chức. Giải thưởng gồm 2 hạng mục: Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu và Ứng dụng công nghệ số xuất sắc. Trong đó, hạng mục 1 về “Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu” nhằm tìm kiếm, tôn vinh đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT sở hữu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Hạng mục 2 về “Ứng dụng công nghệ số xuất sắc” nhằm tìm kiếm, tôn vinh đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường làm việc, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số.

34 sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được nhận Giải thưởng này, trong đó có “Ví Việt” của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Việt Nam, “Dịch vụ thanh toán VNPAY- QR và hệ thống quản lý thanh toán bằng VNPAY- QR dành cho doanh nghiệp: QR Merchant Management System” của Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam, “Ngân hàng số Yolo” của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Hệ thống ứng dụng truyền hình Internet VTVgo” của Đài Truyền hình Việt Nam, “Ứng dụng gọi xe FastGo.mobi” của Công ty cổ phần FastGo Việt Nam, “Ứng dụng trợ lý ảo VADI” của Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE...



Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao giải cho các tác giả có sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trọng tâm là chuyển đổi số và nền tảng phát triển công nghệ số đang đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp phải thay đổi quy trình quản lý, mô hình sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển.

Ngày 06/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đề ra các hệ thống giải pháp như: phát triển, tạo bút phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực CNTT-TT; cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện chiến lược chuyển đổi số, quản trị thông minh, lựa chọn phát triển các sản phẩm cạnh tranh chiến lược của quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Hội Truyền thông số Việt Nam thành lập Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam để tôn vinh, trao tặng cho các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân xuất sắc trong cung cấp hoặc ứng dụng công nghệ số để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam được chính thức phát động cuối tháng 6/2018, đã có 230 hồ sơ của các đơn vị, cá nhân gửi tới tham dự. Ban Tổ chức đã làm việc khách quan, công tâm để thẩm định, bình chọn các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp và quyết định trao 34 giải thưởng. Cũng trong khuôn khổ Giải thưởng, sáng cùng ngày, Hội thảo “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức” và Triển lãm quốc tế về công nghệ số cũng đã được tổ chức./

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN